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สือ่ ประเด็นข่าว 
 

เวบ็ไซต์ thaigov 
องคมนตรี ตรวจเยีย่ม รพ.หว้ยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ฯ
    -เสนอข่าว นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กาํลังใจการปฏบัิติงานเจ้าหน้าที่ รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี เป็น 1 ใน 5 รพ.นาํร่องให้บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เนต็ความเรว็สูงใน
พ้ืนที่ห่างไกล โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์คัดกรองโรค ให้คาํปรึกษาด้านสขุภาพทางไกล ดูแลผู้ป่วยโรคตาและโรคผิวหนัง จัด
คลินิกใกล้หมอ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสดุท้ายในชุมชน เกดิกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย กองทุนวัสดุอปุกรณใ์ห้ยืม

 กญัชาทางการแพทย ์
มติชน ผู้จัดการ  
ผู้จัดการออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ 
บ้านเมืองออนไลน์ 

กรุงเทพธุรกจิออนไลน์
เวบ็ไซต์โพสต์ทูเดย์ 
เวบ็ไซต์แนวหน้า  
เวบ็ไซต์เดลินิวส ์

ThaiPBS สาํนักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว พรรคภมิูใจไทย (ภท.) นาํโดยนายอนุทนิ ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรค ภท. ย่ืนร่าง พ.ร.บ. 12 ฉบับ 
ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ พ.ศ. ... 
แก้ไขให้อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสญัชาติไทยให้ปลูกเพ่ือบริโภคส่วนบุคคลเพ่ือการรักษาทางการแพทย์ได้ไม่เกิน 6 ต้น
ต่อครอบครัว พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... เพ่ือเป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ือวิจัยควบคุอนุญาต 
และแปรูปเพ่ือเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มกฎหมายอื่นๆ พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจาํบ้านและหมอประจาํ
หมู่บ้าน ฉบับ พ.ศ. ... คุ้มครองประชาชนตลอดจนสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน เพ่ือช่วยเหลือ
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้เข้าถงึบริการสาธารณสขุ ฯลฯ 

มติชนออนไลน์   -เสนอข่าว  ผศ.ดร.วิโรจน์ ล้ิมไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ประกาศผนึกกําลังกับทุกวิทยาเขต ดันกัญชาเพ่ือ
การแพทย์ครบวงจร เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสร้างมาตรฐานกัญชาพันธุ์หางกระรอกที่ดีที่สุดในโลก 
มุ่งควบคุมความปลอดภัย การวิจัยและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการสาธารณสุข เพ่ือผู้ป่วยโรคมะเร็ง เน้น
ผู้ป่วยต้องเข้าถึงยาอย่างถูกต้องปลอดภัย หวังลดจาํนวนการเสยีชีวิตของผู้ป่วยโรคร้ายทั่วโลก  นอกจากน้ี มทร.อีสานยัง
มีแผนในการเปิดคลินิกรักษาโรคด้วยสารสกัดจากนํา้มันกัญชาร่วมกับตาํรับยา 16 ตาํรับ  และตาํรับหมอพ้ืนบ้าน โดย
การเปิดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ผ่านเทศกาลดอกหางกระรอกบานในเดือนกุมภาพันธุข์องทุกปี 

เวบ็ไซต์สยามรัฐ  -เสนอข่าว บ้านผาสิงห์ ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์วิจัยและ
พัฒนากัญชาเพ่ือประโยชน์แพทย์ไทย พร้อมคณะมาแนะนาํชาวบ้านปลูกสมุนไพรชนิดต่างๆ และ วิธีปรุงยาตามตาํรับ
หมอแผนโบราณ เพ่ือรักษาผู้ป่วย เตรียมพัฒนาเป็น “เมืองสมุนไพร” ทางเลือกใหม่ ลดใช้ยาสร้างมูลค่าผลผลิตชุมชน 

เวบ็ไซต์สยามรัฐ   -เสนอข่าว ที่โรงแรมริชมอนด์ เครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพ่ือประโยชน์แพทย์ไทย นักธุรกิจ แพทย์แผนไทย 
หมอพ้ืนบ้าน และ ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ภาคร่วมประชุมหารือ “เตรียมการปลูกกัญชงเพ่ือเศรษฐกิจ
ไทย” โดยให้มีการร่วมมือหลายฝ่ายภาคส่วนให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชงก่อน ในขณะที่กาํลังรอกฎหมายลูกและ
นโยบายจากกระทรวงสาธารณสขุให้ชัดเจนอกีคร้ังในการ “ปลูกกญัชา” 

 การจดัสรรงบเหลือจ่าย 
เฟซบุค๊ วงในสาธา  -โพสต์วิพากษ์วิจารณ์ เร่ืองการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ไม่เหมาะสม โดยถูกจัดส่งไปให้ 

โรงพยาบาลในเขตสขุภาพที่ 6 ที่มีความใกล้ชิดกบัปลัด สธ. โดยอ้างแพทย์บางกลุ่ม 
ไทยรัฐ ผู้จัดการ
ออนไลน์ เวบ็ไซต์
เดลินิวส ์เดลินิวส ์

   -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ปีน้ีงบเหลือจ่ายเบ้ืองต้นน่าจะประมาณ 100 ล้านบาท แต่ที่
วิพากษ์วิจารณ์อาจเป็นความไม่เข้าใจกนั เพราะปัจจุบัน ข้อบังคับตามกฎหมายของสาํนักงบประมาณ มีการเปล่ียนแปลง 
โดยเอาไปจ่ายค่าทิ้ งงาน ค่าอุปโภค หน้ีค่ายาต่าง ๆ โดยหลักเกณฑ์ คือ 1. ให้ผู้ตรวจแต่ละเขตสาํรวจความต้องการใน
พ้ืนที่และเสนอเข้ามายังกระทรวง แต่ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์น้ัน เหน็ตัดมาแค่เฉพาะเขตสขุภาพที่ 6 เขตเดียวมาพูด ทั้งที่
จริงแล้วทุกเขตได้เหมือนกันหมด รพ. จะได้มากน้อยน้ัน ขึ้นอยู่ที่เขตเป็นผู้พิจารณา 2. ช่วยพ้ืนที่ที่มีปัญหา เช่น มีความ
จาํเป็นต้องใช้เคร่ืองมือที่จาํเป็นในการรักษาด่วน เช่น การผ่าสมองของรพ.ภเูกต็ หรือ กรณีนํา้แล้งของ รพ.สริุนทร์ กรณี
นํา้ท่วม เป็นต้น และ 3. การเตรียมยากญัชาให้กบัทั่วประเทศ ซ่ึง รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร เป็นผู้ดาํเนินการ จึงได้จัดงบ
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ไปให้เขต 6 เพราะ รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร ผลิตยากญัชาให้กบัทั้งประเทศโดยไม่คิดมูลค่า ส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้
ติดใจอะไร เพราะที่ทาํกเ็ป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีใครได้เพราะใกล้ชิดปลัดกระทรวง คนขอเข้ามาคือผู้ตรวจฯ และกจ็ะ
นาํเข้าที่ประชุม แต่ที่พูดกันน่าจะเป็นการจงใจเลือกเขต แทนที่จะไปดู เช่น ภูเกต็ได้งบไป 10 ล้านบาท กไ็ม่มีใครพูด 
เป็นต้น 

 
คมชัดลึก 

ผู้จัดการออนไลน์ มติ
ชนออนไลน์ บ้านเมือง

ออนไลน์ กรม
ประชาสมัพันธ ์

ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพคนวยัทํางาน
    -เสนอข่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทาํงานในสถานประกอบการ ระหว่าง ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย ก.แรงงาน 
ก.อุตสาหกรรม กทม. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมรพ.เอกชน ซ่ึงเป็นการลดความซํ้าซ้อนในการ
ปฏบัิติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค ให้มีความเช่ือมโยง 
ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกนัในการวางแผนและขับเคล่ือนการดาํเนินงาน นอกจากน้ี ได้ร่วมกบัภาคีทเีกี่ยวข้อง และ สสส. 
พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทาํงาน ด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เร่ือง “ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี 
มีความสุข ในสถานประกอบการ” เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมให้สถานประกอบการนาํไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริม
สขุภาพให้วัยทาํงานตามสภาพปัญหาทางสขุภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ

 
เวบ็ไซต์thestandard 

เวบ็ไซต์ไทยโพสต์ แนว
หน้าออนไลน์ ข่าวสด

ออนไลน์ 
thebangkokinsight 
เวบ็ไซต์โพสต์ทูเดย์ 

เครื่องAEDในรพ.สต. 
  -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสขุ โพสต์ภาพถ่ายผ่านทางเฟซบุก๊ส่วนตัว พร้อม
ตั้งค่าการเข้าถึงแบบสาธารณะ โดยปรากฏภาพอนุทนิยืนข้างเคร่ืองกระตุกหัวใจ และระบุข้อความว่า  “เคร่ืองกระตุก
หัวใจหรือเคร่ือง AED ประเภทเดียวกันน้ี จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. ทุกแห่งภายใน
ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือช่วยเหลือกรณีมีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น เพราะจะสามารถช่วยชีวิตได้ทันท่วงทีหากผู้ป่วยอยู่
ห่างไกลจากโรงพยาบาล  
     “ได้ขอท่านนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้ท่านได้มอบให้พ่ีน้องประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นของขวัญปีใหม่ ด้วยความห่วงใย
ในสขุภาพจากรัฐบาลของพวกท่าน และท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเหน็ชอบและให้ดาํเนินการได้ 
      “เหน็ชอบมอบหมายท่านปลัดสาธารณสขุคุณหมอใจดี นายแพทย์สขุุม กาญจนพิมาย ดาํเนินการต่อทนัทใีห้รวดเรว็
และโปร่งใสครับ” 

 
ไทยโพสต์ 

ผจก.ออนไลน์ 

ขอปรบัตําแหน่งบุคลากรสาธารณสุข
   -เสนอข่าว นายมะกอเซง็ เจะแต ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย่ืนหนังสือถึงนายอนุทนิ ชาญวีร
กูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ผ่าน น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย ขอให้
จัดสรรตาํแหน่งเพ่ือปรับบุคลากรสาธารณสุขสู่ตาํแหน่งที่สูงขึ้ นตาม ว 16/2558 รอบ 3 โดยนายมะกอเซง็กล่าวว่า ขอ
เสนอ รมว.สาธารณสุขพิจารณาช่วยเหลือด้านการบริหารบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้ 4 จังหวัด จ.ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และสตูล รวมถึง 4 อาํเภอของ จ.สงขลา ได้แก่ อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย เป็นตําแหน่ง
ประเภทวิชาการทุกตาํแหน่ง เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องมีตาํแหน่งว่างหรือหาเลขตาํแหน่งว่าง และขอยกเว้นหลักเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไข การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภททั่วไปเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ กาํลังใจ 
และแรงจูงใจ ให้กบับุคลากรในพ้ืนที่ ที่ทาํงานด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจ ไม่ทิ้งประชาชนในพ้ืนที่ไปไหน

 
มติชน  ไทยโพสต์ 
คมชัดลึก  ไทยรัฐ 
เวบ็โพสต์ทูเดย์ 

มติชนออนไลน์ ผจก.
ออนไลน์ 

สถานการณน์ํ้ าท่วม 
   -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงการช่วยเหลืออุทกภัยในพ้ืนที่ จ.อุบลราชธานีว่า 
ขอให้ประชาชนอย่าเป็นห่วงด้านเวชภัณฑม่ั์นใจว่ายารักษาโรคถงึมือชาวบ้านอย่างเพียงพอ โดยสธ.เตรียมการไปถึงช่วงนํา้
ลด อยากให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้า นอกจากน้ี ยังได้เตรียมนักจิตวิทยาเพ่ือดูแลประชาชน นอกจากน้ี 
ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ลดการลงพ้ืนที่ ควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏบัิติงานอย่างเตม็ที่ และผู้บังคับบัญชาระดับสูง
สามารถสั่งการได้โดยไม่ต้องลงพ้ืนที่อยู่แล้ว 
   -นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์นํ้าท่วมในหลายจังหวัด ว่า ขณะน้ีได้มอบหมายให้ผู้ตรวจ
ราชการ สธ.แต่ละเขตสุขภาพ เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยนํา้ท่วม และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
สถานพยาบาล เพ่ือจะได้จัดส่งความช่วยเหลือลงไปได้ทัน สาํหรับสถานการณ์ที่ จ.อุบลราชธานี ขณะน้ีพยายามป้องกัน 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และพยายามดูแลทุก รพ. ซ่ึงมีบางที่ในหลายจังหวัดต้องปิดให้บริการ ส่วนใหญ่เป็น รพ.สต. 
สธ. สั่งให้ทุกกรมเข้าไปดูแลงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ได้สั่งการให้มีการเข้าไปดูแล้ว
ช่วยเหลือทางด้านจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่   
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   -นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
จ.อุบลราชธานี มีการเผยแพร่ภาพข้อความในโลกออนไลน์ ทั้งการเคล่ือนย้ายเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ และการบรรจุ
กระสอบทราย เป็นการเตรียมความพร้อมป้องกนัรับมือกับมวลนํา้จะเข้าท่วมพ้ืนที่ เพ่ือความไม่ประมาท ต้องดาํเนินการ
หาทางป้องกันไว้ ได้เคล่ือนย้ายผู้ป่วยที่ช้ันล่างของรพ.ไปยังอาคารสูง ปัจจุบัน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ได้เคล่ือนย้าย
เคร่ืองมือแพทย์อยู่ติดกบัพ้ืนมาไว้ช้ันบนทั้งหมดแล้ว พร้อมมีจิตอาสาช่วยกนับรรจุและนาํกระสอบทรายมาวางทาํแนวกั้น
นํ้า เน่ืองจากสถานการณ์นํ้าท่วมในพ้ืนที่อาํเภอต่างๆ ทาํให้หน่วยออกรับบริจาคโลหิตของ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
ไม่สามารถออกพ้ืนที่ขอรับบริจาคได้ ขณะน้ีจาํนวนโลหิตไม่เพียงพอ ไม่ได้ถึงขั้นขาดแคลนเลือด แต่ต้องการสาํรองเลือด
ไว้เพ่ือรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน จึงอยากเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตในทุกกลุ่มเลือด เป็นผู้บริจาคที่ครบ 3 เดือน หรือผู้มี
ความพร้อมตามเกณฑ์บริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือใช้ในการรักษาคนไข้ สามารถเดินทางมาบริจาคได้ที่ธนาคาร
เลือดฯ รพ.สรรพสทิธปิระสงค์ เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. 
   -สถานการณ์ที่ จ.อุบลราชธานี นํ้าท่วมในพ้ืนที่ อ.เมือง และ อ.วารินชําราบวิกฤตหนัก โดยพ้ืนที่ อ.วารินชําราบ 
นํา้มูลไหลเอ่อท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจริม 2 ข้างถนน  เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรถนนข้ามสะพานแม่นํา้มูลเช่ือม อ.เมือง 
อ.วารินชาํราบ มีการจัดรถขนส่งทหาร 6 ล้อ จาก ร.6 พัน 2 มาคอยรับ-ส่ง บริการประชาชนที่จะเข้าตัว จ.อบุลราชธานี 
   -จ.ยโสธร นํ้าท่วมทาง อ.ค้อวัง นํ้าลดระดับลงเพียงแค่ 2 ซม. นํ้าท่วมเป็นระยะยาวนาน และชาวบ้านเร่ิมเป็น
โรคนํา้กดัเท้ากนัหลายคนแล้ว 
   -จ.พิจิตร อ.สากเหลก็ อ.วังทรายพูน อ.ดงเจริญ อ.ทบัคล้อ อ.ตะพานหิน อ.เมืองพิจิตร และ อ.บางมูลนาก นํา้ได้ไหล
ลงสู่ ต.หอไกร อ.บางมูลนาก เป็นแอ่งกระทะ กว่าหลังคาเรือนนํา้ท่วมสงู 2 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะ

มติชน    -พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอาํนวยการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา้ และการประชุมคณะกรรมการนํา้แห่งชาติ (กนช.) เพ่ือติดตามงานปี 2562 และปรับแผนบริหาร
จัดการนํา้ปี 2563 ที่ประชุมเหน็ชอบจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และกองอาํนวยการ
ศูนย์อาํนวยการนํา้แห่งชาติ (วอร์รูม) ที่มี สทนช.รับผดิชอบ

คมชัดลึก    -ในโลกออนไลน์ได้แห่ติดแฮชแทก็ #Saveubon (เซฟอุบลฯ) โดยบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบและต้องการ
ความช่วยเหลือทั้งน้ีชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่บอกว่าสิ่งที่ต้องการและจาํเป็นมากๆ ตอนน้ี คือ ผ้าใบกันฝน, ผ้าอนามัย, 
ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ,ยาสามัญประจาํบ้าน, ยากนัยุง, มุ้ง เป็นต้น และอยากให้ช่วยเหลือสตัว์เล้ียง อาท ิวัว ควาย หมู 
รวมไปถงึแมวและสนัุขด้วย 

 
มติชน  แนวหน้า 

ประธาน กมธ. 35 คณะ 
   -เสนอข่าว ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ 35 คณะ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตาํแหน่งต่างๆ ภายหลังจากที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง กมธ.สามัญประจาํสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 35 คณะ เม่ือวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา 
โดยพรรคภมิูใจไทย กมธ.การสาธารณสขุ มีนายปกรณ ์มุ่งเจริญพร เป็นประธาน 

 
เวบ็ไซต์กรุงเทพธุรกจิ 
เวบ็ไซต์เชียงใหม่นิวส ์

thaiquote เวบ็ไซต์
บางกอกบิซนิวส ์mcot 

ประชมุพฒันาสถานที่จําหน่ายใหถู้กสุขลกัษณะ
    -เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. กล่าวว่า คนไทยนิยมเข้าร้านชา กาแฟ เฉล่ีย 6 คร้ังต่อเดือน 
ถ้าสถานที่จาํหน่ายอาหารที่เป็นกลุ่มร้านกาแฟไม่ถูกสขุลักษณะอาจทาํให้เกดิการปนเป้ือนเช้ือโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก
ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานที่จาํหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 “กลุ่มร้านกาแฟ  
แฟรนไชส์” เพ่ือรองรับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาํหน่ายอาหาร กาํหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องเข้าอบรม 
6 ชม. และผู้สัมผัสอาหารต้องเข้าอบรม 3 ชม. เพ่ือให้มีความรู้ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
ภายใน 2 ปี ต้องนําหลักฐานที่หน่วยงานจัดการอบรมออกย่ืนต่ออปท.ที่ขออนุญาตเป็นสถานที่จําหน่ายอาหาร 
ผู้ประกอบกจิการต้องจัดทาํบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการอบรมทุกคนเกบ็ไว้ พร้อมที่ให้ตรวจสอบได้  

 
มติชน ข่าวสดออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ ผจก.

ออนไลน์ 

อย.แจงถอนทะเบยีนยาพาราเซตามอล 
   -เสนอข่าว นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาฯ อย. กล่าวถึงกรณีเวบ็ไซต์ราชกจิจานุเบกษาเผยแพร่คาํสั่ง สธ. เพิกถอน
ทะเบียนตาํรับยาพาราเซตามอล 25 ตาํรับ เน่ืองจากเกรงว่าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา ทาํให้เกิดการแชร์และ
เกิดความกังวลถึงความปลอดภัยของการใช้ยาพาราเซตามอลว่า ยาพาราเซตามอลที่ขึ้ นทะเบียนตํารับยากับ อย.
มีมากกว่า 100 ตาํรับ ซ่ึงจากการเดินหน้าเร่ืองความปลอดภัยในการใช้ยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงได้มีคาํสั่งให้
ผู้ผลิตและผู้นาํเข้ายาพาราเซตามอล ให้แก้ไขฉลากและเอกสารกาํกบัยา ในเร่ืองของขนาดการกนิยา จากเดิมที่เขียนไว้ว่า 
กินคร้ังละ 2 เม็ด ทุก 4-6 ช่ัวโมง ให้เปล่ียนมาเป็นกินตามนํ้าหนักตัวของผู้ป่วย คือ ทุก 50 กิโลกรัม กิน 1 เม็ด 
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นํา้หนัก 75 กิโลกรัม ต้องกิน 1 เมด็คร่ึง เป็นต้น เพ่ือความปลอดภัย เพราะการรับยาพารายาเซตามอลมากเกินไป 
มีรายงานว่า จะทาํให้เกดิภาวะตับอกัเสบได้ 
        หลังจากมีคาํสั่งให้แก้ไขฉลากและเอกสารกาํกับยาพาราเซตามอล ผู้ผลิตและผู้นาํเข้าได้มาย่ืนแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
เหลือเพียงยาพาราเซตามอล 25 ตาํรับดังกล่าว ที่ออกประกาศที่ไม่ได้มีการแก้ไข เน่ืองจากเป็นยาที่ไม่ได้มีการผลิตแล้ว 
แต่ยังไม่หมดอายุทะเบียนตาํรับยา จึงได้มีคาํสั่งเพิกถอนทะเบียนดังกล่าว ซ่ึงไม่ได้หมายความว่า ยาทั้ง 25 ตาํรับน้ัน 
อันตรายหรือตัวยาอันตรายต่างจาก ยาพาราเซตามอลตาํรับอื่นๆ เพียงแต่เม่ือ ไม่ได้เปล่ียนเอกสารกาํกับยาและฉลาก 
หากให้ใช้ต่อไปอาจเกดิอนัตรายต่อผู้ป่วยได้ จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือกงัวลในเร่ืองน้ี 

 
เวบ็ไซต์แนวหน้า 

รณรงคล์ดบริโภคโซเดียม 
    -เสนอข่าว อย. ผนึกกาํลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม 
เพ่ือสขุภาพ”ณ ศูนย์การค้า เอม็บีเค เซน็เตอร์ กรุงเทพฯ โดย นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธาน
เปิดงาน ซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการลดการบริโภคเกลือหรือโซเดียม และการได้รับโภชนาการที่เหมาะสมใน
การบริโภคอาหาร เพ่ือให้มีสขุภาพดีห่างไกลโรค สาํหรับการจัดกจิกรรมจะเป็นการประกาศจุดยืนในบทบาทหน้าที่การมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การมอบประกาศนียบัตรให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 25 แห่ง การมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้แทนระดับภาคของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 4 ภาค 
การเสวนาเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคในการอ่านฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ รวมถึง
การแสดงและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียม เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้
ในการลดการบริโภคโซเดียมในผลิตภัณฑอ์าหาร และนาํไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
การเกดิโรคไม่ติดต่อเร้ืองรังต่อไป

 
ไทยโพสต์ 

เวบ็ไซต์บ้านเมือง 
เวบ็ไซต์โพสต์ทูเดย์ 

ความมัน่คงดา้นวคัซีน 
    -เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. เปิดเผยว่า นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขได้
นาํคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรมต.สาธารณสุขอาเซียน คร้ังที่ 14 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ "การเร่งให้ประชาชนทุกคนใน
อาเซียนมีสขุภาพดีถ้วนหน้า" และแลกเปล่ียนประสบการณก์ารดาํเนินงานนโยบายหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าของไทย 
พร้อมกนัน้ี ยังมีฉันทามติร่วมกบัรัฐมนตรีสาธารณสขุอกี 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้การรับรองปฏญิญาผู้นาํอาเซียนว่า
ด้วยความม่ันคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือนาํเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 35 
ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในเดือน พ.ย. 2562 น้ี ทั้งน้ี ปฏญิญาผู้นาํอาเซียนว่าด้วยความม่ันคงและการพ่ึงตนเองด้าน
วัคซีนในภมิูภาคอาเซียน มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ลดการนาํเข้าวัคซีน การส่งต่อเทคโนโลยี 
รวมทั้งยกระดับความร่วมมือด้านการจัดซ้ือ จัดหา และสาํรองวัคซีนสาํหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการสร้าง
ความเข้มแขง็ร่วมกนั และเพ่ิมการเข้าถงึระบบสขุภาพที่ดีและมีคุณภาพของประชาคมอาเซียน 

 
เวบ็มติชน 

หมอกควนัภาคใต ้
   -เสนอข่าว จ.สตูล ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าจากประเทศอนิโดนีเซีย ตลอดสปัดาห์ที่ผ่านมา ขณะน้ียังคงมี
หมอกควันปกคลุมในเขตจังหวัดสตูลอย่างต่อเน่ือง และเร่ิมหนาขึ้น ข้อมูลจากเวบ็ไซต์ www.air4thai.pcd.go.th รายงาน
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ตาํบลพิมาน อาํเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร อยู่ในเกณฑเ์ร่ิมมีผลกระทบต่อสขุภาพ ขอให้ประชาชน
ดูแลสุภาพด้วย และหากเกิดฝนตกในช่วงระยะน้ี ไม่ควรรองนํ้าฝนไว้ใช้เพราะฝนที่ตกลงมาจะมีฝุ่ นจากหมอกควัน
ติดมาด้วย 

เวบ็สยามรัฐ    -นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง กล่าวว่า คุณภาพเป็นสีเหลือง ซ่ึงเป็นระดับปานกลาง แต่ยังไม่มี
ผลกระทบต่อสขุภาพ เน่ืองจากค่า PM2.5 ยังอยู่ที่ระดับ 20 

 
เวบ็มติชน 

บุหรี่ไฟฟ้า 
   -เสนอข่าว รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศ รัฐบาลเตรียมที่จะห้ามซ้ือขายนํา้ยาบุหร่ีไฟฟ้า
แต่งกล่ิน ในเร็วๆน้ี หลังผลสาํรวจพบว่าเยาวชนใช้บุหร่ีไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้ น โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้ นหลังมีรายงาน
ผู้เสยีชีวิตจากโรคปอดที่เกี่ยวข้องกบัการใช้บุหร่ีไฟฟ้าทั่วประเทศแล้ว 6 ราย 
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คมชัดลึก 
กรุงเทพธุรกจิ 
มติชนออนไลน์ 

สยามรัฐออนไลน์ ผจก.
ออนไลน์ เวบ็ไซต์ไทย
โพสต์ บางกอกบิซนิวส ์
เดลินิวสอ์อนไลน์ 

อีสปอรต์ 
   -เสนอข่าว ดร.สาธติ ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เร่ือง "ยุทธศาสตร์ชาติกบั
การปกป้องคุ้มครองเดก็และเยาวชนจากพนันออนไลน์" ในการเสวนา "1 ทศวรรษ รวมพลังป้องกันเดก็และเยาวชนจาก
การพนันออนไลน์" จัดโดยสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย และสถาบัน ยุวทัศน์แห่งประเทศไทยว่า สถานการณ์
ปัญหาการพนันและการพนันออนไลน์ในปัจจุบัน น่าห่วงอย่างมาก ทางออกแก้ไขปัญหา คือความอบอุ่นในครอบครัว 
และการใช้จิตวิทยาพูดคุยเพ่ือปรับกระบวนการคิด การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเยาวชน 
   ด้าน พญ.มธุรดา สวุรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ที่น่าจับตาต่อไปคือ อีสปอร์ต (e-Sport) 
หรือกจิกรรมการแข่งขันเกม (Game Competition) เพ่ือร่วมชิงเงินรางวัล ของรางวัล หรือเพ่ือเสริมความรู้สกึทางจิตใจ 
การพนันบนอีสปอร์ตมีความเสี่ยงที่จะชักนํานักเล่นรายใหม่ ไปสู่การเล่นพนันเช่นเดียวกับการ ทายผลกีฬาในโลก
ออนไลน์  อีกทั้งผู้เล่นเกม ส่วนมากเป็นเดก็และเยาวชนที่ยังไม่เท่าทัน และตระหนักรู้ว่าเกมหรืออีสปอร์ตน้ัน มีส่วน
เช่ือมโยงกบัธุรกจิ การพนันออนไลน์ 

สยามรัฐ 
Nationtv 

INN news 
คมชดัลึก 

 สมุนไพรไทย OTOP กา้วไกล สู่สากล 
-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล"OTOP ก้าวไกล สู่สากล" เพ่ือส่งเสริมภมิูปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพ่ือสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยร่วมกับคิงเพาเวอร์นํา
ผลิตภัณฑส์มุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัล ไปจัดแสดงและวางขายที่คิงส์เพาเวอร์  เป็นเวลา14วัน เป็นการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑส์มุนไพรของไทยให้เป็นที่รู้จักของคนจีนมากย่ิงขึ้น

 
ไทยโพสต์  ข่าวสด 

Sanook มติชน 
ข่าวสด สยามรัฐ 

Thai PBS   

โรคมะเร็งปอด   
-เสนอบทความ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธบิดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเรง็เป็นปัญหา
สาํคัญ ทางสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก สาํหรับประเทศไทย โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 2 
ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง แนะตรวจคัดกรองทุกปีส่วนสัญญาณอันตรายมะเร็งปอดหากพบไอเร้ือรัง 
ไอมีเสมหะเป็นเลือด หายใจลําบาก เหน่ือยหอบ มีเสียงหวีด เสียงแหบหรือเสียงเปล่ียนไป เจบ็หน้าอกหรือหัวไหล่ 
ปอดติดเช้ือง่าย เหน่ือยง่าย อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร นํา้หนักลด ควรรีบพบแพทย์เพ่ือตรวจรักษา ลดเสี่ยงมะเรง็ปอด

 
สายมรัฐ 

สาํนักข่าวไทย 
แนวหน้า 

INN news 
กรุงเทพธุรกจิ 

  โรคเนื้ อเน่า
-เสนอข่าว นพ.มานัส รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเน้ือเน่าเป็นโรคที่เกิดจากการติดเช้ือแบคทเีรียชนิดใดชนิด
หน่ึงเพียงชนิดเดียว หรืออาจเป็นจากการติดเช้ือแบคทเีรียหลาย ๆ ชนิดพร้อมกัน พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีประวัติไป
ดาํนา ลุยโคลนและโดนหอย หรือเศษแก้วบาด เศษไม้ตาํเท้า และไม่ได้ทาํแผลหรือรักษาใดๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะระบาดใน
ฤดูฝน การติดเช้ือมักมีอาการรวดเรว็ และรุนแรง  ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเรว็และถูกต้อง  อาจนาํมาซ่ึงการสญูเสยี
อวัยวะและอาจรุนแรงถงึขั้นทาํให้เสยีชีวิตได้

 
เดลินิวส ์ ข่าวสด 

แจง้ความคลินิก ผ่าลดอ๋ึมเตา้เน่า
   -เสนอข่าว น.ส.บี แม่ค้าขายของออนไลน์พร้อมทนายเข้าแจ้งความกบั ตร.สน.สุทธสิาร ให้ดาํเนินคดีคลินิกศัลยกรรม
แห่งหน่ึงย่านห้วยขวาง หลังเข้ารับการผ่าตัดลดขนาด-ยกกระชับหน้าอกแล้วเป็นแผลเน่าต้องตัดหัวนมทิ้ง โดยคลินิกไม่
ยอมรับผดิชอบ

 
เวบ็ไซต์คมชัดลึก 

ขายยาแกไ้อผ่านเฟซบุก๊ 
    -เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา เปิดเผยว่า สสจ.สงขลาร่วมกับ อย. และเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
ตั้งทีมติดตามเฟซบุ๊ก หลังพบโพสต์ชายยาแก้ไอในมาเกต็เพลส ขึ้ นช้ันสินค้ายอดนิยม โดยใช้ช่ือนํ้าหวาน-นํ้าหวาน
เข้มข้น เพ่ือเล่ียงการใช้ช่ือว่ายาแก้ไอ พบมี 2 กลุ่มร้านขายยาผิดกฎหมาย-ร้านขายยาที่ไม่ซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ หากจับได้
จะมีการยกเลิกใบประกอบวิชาชีพเลย และดาํเนินคดีตามกฎหมาย สาเหตุที่ทาํให้มีการโพสต์ขายยาแก้ไอบนมาเกต็เพลส
เฟซบุก๊ ส่วนหน่ึงเกิดจากความต้องการของตลาด โดยเฉพาะพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา และ
นราธวิาส) ซ่ึงเยาวชนที่เป็นมุสลิมไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ แต่จะใช้ส่วนผสมของยาแก้ไอผสมกบันํา้กระท่อม

 
ผู้จัดการออนไลน์ 

สารกนับูดในแกงไตปลาแหง้ 
    -เสนอข่าว นางวิราวรรณ เตี่ยวประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ร้านคุณแม่จู้ พร้อมด้วย 
นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.ภเูกต็ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดภเูกต็ น.ส.สิริกร ศรีทอง พัฒนาการอาํเภอถลาง 
และว่าที่ ร.ต.สมภพ ก้อนแก้ว นายก อบต.เทพกระษัตรี ร่วมแถลงข่าว ผลตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ 
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ยืนยัน “แกงไตปลาคุณแม่จู้” ไร้สารกนับูด เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและกลุ่มผู้บริโภค
 

เวบ็ไซต์สนุก 
ผูป่้วยไม่สามารถใชสิ้ทธิUCEP ได้
 -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กวันดี สันติวุฒิเมธี ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเพ่ือขอความเป็นธรรมกรณีคุณพ่อป่วยฉุกเฉิน 
แต่รถ 1669 ไม่สามารถเข้ามารับที่สนามบินดอนเมืองได้ เพราะสนามบินเป็นเขตต้องห้าม ทาํให้เสยีการใช้สทิธ ิUCEP 
ที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายใน 
72 ช่ัวโมง ทาํให้ทางครอบครัวไม่สามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลได้ 
   โดยเจ้าของเฟซบุก๊ระบุว่า คุณพ่อของเธอกลับจากสนามบินอุดรธานีมายังสนามบินดอน ด้วยอาการปวดท้องอย่างหนัก
และท้องบวมมากขึ้นเร่ือยๆ จนกดทบัปอด และหายใจสั้นมาก โทรบอกลูกๆ ให้มารอรับ แต่เม่ือมาถึงสนามบิน ทางสาย
การบินพาคุณพ่อไปของโรงพยาบาลเอกชนในสนามบิน ลูกๆ ช่วยกนัโทรเรียก 1669 ให้เข้ามารับที่สนามบิน ทาง 1669 
แจ้งว่าเข้ามารับไม่ได้เพราะสนามบินเป็นเขตต้องห้าม และบอกว่าให้พาคนป่วยออกมานอกเขตสนามบินถึงจะรับไปส่งที่ 
รพ. ได้ ซ่ึงขณะน้ันคุณพ่อปวดท้องมากลูกๆ จึงขอให้รถพยาบาลของรพ.เอกชนให้ไปส่งรพ.ให้ ซ่ึงทางคลินิกบอกว่า 
สามารถไปส่งได้แค่รพ.ในรัศมี 8 กม.เท่าน้ัน หลังจากคุณพ่อไปถงึรพ.รัฐใกล้สนามบินดอนเมือง ทางรพ.บอกว่า เคสของ
คุณพ่อไม่เร่งด่วน และให้รอผ่าตัดอกี 2 วัน แต่ทางลูกๆ ไม่สามารถทนเหน็คุณพ่อเจบ็ได้ จึงตัดสนิใจติดต่อรพ.เอกชน
แห่งหน่ึงให้มารับ คุณหมอประเมินว่าลาํไส้มีความเสี่ยงต่อการปริแตก ถ้าไม่ผ่าตัดด่วนจะต้องเสียชีวิตจาก และคุณพ่อ
ได้รับการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้น และรับการผ่าตัดเป็นคร้ังที่ 2 ที่รพ.ลอีกแห่ง รวมแล้วพักรักษาตัวในรพ.นาน 1 เดือนเตม็ 
ลูกๆ ได้ติดต่อไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สอบถามถึงการใช้สทิธฉุิกเฉิน 72 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่คอลเซน็เตอร์บอกว่า 
อาการของคุณพ่อเข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินจริง แต่ไม่สามารถใช้สิทธน้ีิได้ เพราะคุณพ่อไม่ได้มาถึงงรพ.ด้วยรถ 1669 หรือ
รถยนต์ส่วนตัวของครอบครัว แต่เพราะถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นขณะน้ีทางครอบครัวกาํลังเตรียมย่ืนจดหมาย
เรียกร้องความเป็นธรรมกรณีป่วยฉุกเฉินที่สนามบิน  อย่างไรกต็าม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาํให้เพ่ือนของผู้โพสต์เข้ามา
แสดงความคิดเหน็มากมาย หลายคนบอกว่าตนเองกเ็พ่ิงทราบเง่ือนไขของการใช้สทิธ ิUCEP  

 สารพษิปนเป้ือนในเลือกนกัเรียน 
เวบ็ไซต์แนวหน้า 
ผู้จัดการออนไลน์ 
สาํนักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า รู้ สึกเป็นห่วงเด็กนักเรียนชาวเขา อ.เวียงแก่น จ.
เชียงราย หลังตรวจพบสารพิษในเลือด ทั้งน้ี คาดว่า เกดิจากการปนเป้ือนในผักที่ปรุงเป็นอาหาร พร้อมรับเป็นตัวแทนระดม
ทุกหน่วยงาน ทาํให้พ้ืนที่เกษตรปลอดสารเคมี และต้องแก้ไขทนัท ี

 พบเช้ืออีโคไลในขา้วหมูแดง 
เวบ็ไซต์ไทยโพสต์   -เสนอข่าว สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้ทาํการวิจัยศึกษารูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีในพ้ืนที่ กทม. 6 เขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขต
พระนคร เขตสัมพันธวงศ์-เยาวราช เขตสาทร-สีสมเยาวราช และเขตบางกอกน้อย โดยศึกษาจากอาหารริมบาทวิถ ี
จํานวน 50 ตัวอย่าง ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพทางจุลชีววิทยา ตรวจพบเช้ือจุลินทรีย์เกินค่า
มาตรฐานถึง 21 ตัวอย่าง (42%) โดยเช้ือที่ตรวจพบส่วนใหญ่คือ เช้ืออโีคไล (E.coli) จาํนวนถึง 19 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน ก่อนการจัดเสร์ิฟ โดยข้าวหมูแดง-หมูกรอบ และข้าวมันไก่ เป็นชนิดของอาหารริมบาทวิถี
ที่ตรวจพบเช้ืออโีคไลมากที่สดุ รองลงมาคือ ข้าวขาหมู และส้มตาํไทย  
   จากการลงพ้ืนที่ ยังพบปัญหาสุขลักษณะของผู้จําหน่าย ปัญหาความปลอดภัยในอาหาร และปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย พบความไม่ชัดเจนในอาํนาจหน้าที่ บทลงโทษไม่รุนแรง ผู้จาํหน่ายยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ไม่ให้ความสาํคัญและไม่เกรงกลัวกฎหมาย ผลจากการดาํเนินโครงการฯ ได้เสนอแนวทางการจัดการอาหาร
ริมบาทวิถี โดยแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปแบบพ้ืนที่ริมบาทวิถี 2. รูปแบบพ้ืนที่ปิด 3. รูปแบบฟู้ดทรัค โดยแต่
ละรูปแบบมีโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านความปลอดภัยของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ และใน
ส่วนของผู้ขายอาหารริมบาทวิถี ควรจะมีการอบรมให้มีการลดโซเดียม ลดนํา้ตาล เปล่ียนชนิดของไขมัน และเพ่ิมผักมาก
ขึ้น โดยคาํนึงถงึสขุภาพของประชาชนเป็นสาํคัญ 

 เห็ดพษิ 
เดลินิวส ์เวบ็ไซต์

เดลินิวส ์
สาํนักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว รองสว.สอบสวน สภ.เมือง จ.ชัยภมิู ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.ชัยภมิู ว่า มีเดก็นักเรียน 5 ราย กนิเหด็พิษ
ถูกส่งต่อมาจาก รพ.แก้งคร้อ ต่อมาได้เสียชีวิต 1 ราย คือ ด.ช.ภวูเดช ภวูดลผาแดง อายุ 7 ขวบ นักเรียนช้ัน ป.1  จาก
การสอบสวน น.ส.นํ้าฝน หนองสระ อายุ 31 ปี ผู้เป็นแม่ ให้การว่า เม่ือวันที่ 7 ก.ค. หลังลูกชายเลิกเรียนก็ให้ 
นางหนูเวียง หนอกสระ อายุ 40 ปี ผู้เป็นยายไปรับหลานๆ รวม 5 คน ก่อนจะพากนัออกไปหาเกบ็เหด็ในสวนยางพารา
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ใกล้บ้านมาทาํแกงปรุงเป็นอาหารเยน็รับประทานกัน หลังรับประทานกันได้สักพัก ลูกๆและหลานทั้ง 5 คน ได้มีอาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลว ญาติพ่ีน้องจึงได้นาํตัวส่งรักษาที่ รพ.แก้งคร้อ แต่เดก็ๆ มีอาหารหนักแพทย์
จึงได้ส่งตัวมารักษาต่อที่ รพ.ชัยภมิู แต่ ด.ช.ภวูเดช กินเห็ดเข้าไปมากกว่าเพ่ือนจึงอาการสาหัส พิษเข้าไปทาํลายระบบ
อวัยวะทาํให้ไตวาย และมีการเสื่อมของตับจนเสยีชีวิต ส่วนเดก็ทั้ง 4 คน อาการดีขึ้นแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว 
      หลังเกดิเหตุเจ้าหน้าที่ได้เกบ็ตัวอย่างเหด็ไปตรวจสอบ เบ้ืองต้นพบเป็นเหด็พิษลักษณะมีหมวกสแีดง มีลายจุดสขีาว 
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเหด็พิษสายพันธุ์ “อะมานิตา มัสคาเรีย” เหด็ชนิดน้ีคล้ายกับเหด็โคน ทั้งเวลาตูมและบาน 
มีสารพิษที่สาํคัญคือ “มัสคารีน” เม่ือรับประทานเข้าไปประมาณ 15-30 นาท ีจะมีอาการตัวร้อน ใจสั่น หัวใจเต้นช้าลง 
เส้นเลือดขยาย มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการเหน็ภาพ ม่านตาหร่ี เหง่ือ นํา้ลาย นํา้ตาถูกขับออกมา ปวดบริเวณช่องท้อง 
คล่ืนไส้อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจขัด และเสยีชีวิตได้ 

 


